

รนี้มุ่งเน้นการผสมผสานความรู้ระหว่างวิศวกรรม วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้อบรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความสามารถในการออกแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศให้สอดคล้องกับระบบงาน

นิติศาสตรบัณฑิต
or of Laws Program

นี้มุ่งเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรอบรู้ทางกฎหมายและภาคปฏิบัติให้สามารถที่จะออกไปประกอบวิชาชีพต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม ทั้งในเกษน โดยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถใช้วิชากฎหมายรู้จักใช้เหตุผล มีความเข้าใจในตัวกฎหมายทั้งในตนารมณ์ของกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และความบนหรือสถานประกอบการต่างๆที่ต้องอาศัยนักจนงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
or of Science Program in Cosmetic Science

นี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และศาสตร์เครื่องสำอางมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการรื่องสำอางมีความสามารถในด้านกรวิจัยและพัฒนาบต่าง ๆ การผลิตเครื่องสำอาง การควบคุมคุณภาพเวามรู้ด้านการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องสำอางได้อย่างนผู้ประกอบวิชาชีพเครื่องสำอางที่มีคุณธรรม

วิทยาศาสตร์บัณฑิต
เทคโนโลยีความงาม
or of Science Program in Beauty Technology

นี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้และการแลกรสารด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งเป็นรพัฒนาเศรษฐกิจทางด้านสถานเสริมความงามและมความต้องการบุคลากรและองค์ความรู้ทางการเสริมชของประเทศ ซึ่งธุรกิจประเภทนี้เป็นวิสาหกิจขนาด่อมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะมีปัญหาขาดแคลน

เทคโนโลยีและความสามารถในการจัดการสมัยใหม่ และที่สำคัญยิ่งคือ การขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการ

27. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
Bachelor of Thai Medicine Program in Applied Thai Traditional Medicine

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ความสามารถและทักษะ ด้านการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย ด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบันทั้งด้านเวชกรรม หัตถกรรม เกษษกรรมและการผดุงครรภ์ มุ่งเน้นการสร้างแพทย์แผนไทยในแนวทางใหม่ที่มีความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับการแพทย์แผนอื่นๆ ที่มีใช้แพทย์แผนปัจจุบัน เน้นการฝึกปฏิบัติโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วยคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และไม่ปฏิเสธการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ผู้สำเร็จหลักสูตรนี้มีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลป์ในสาขาวิชาเวชกรรม หัตถกรรม เกษษกรรมและการผดุงครรภ์ของกระทรวงสาธารณสุข

28. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
Bachelor of Public Health Program

การสาธารณสุขเป็นพื้นฐานสำคัญทางสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ทั้งในกลุ่มประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยงการปฏิบัติภารกิจด้านสาธารณสุขต้องใช้องค์ความรู้ในศาสตร์พื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องและศาสตร์ด้านการสาธารณสุขในการสร้างเสริมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม การป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดอัตราเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณแห่งนักสาธารณสุข

29. หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพบำบัด
Bachelor of Physical Therapy Program

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพกายภาพบำบัด สามารถใช้กระบวนการทางวิชาชีพให้เป็นประโยชน์ในการตรวจประเมิน การวินิจฉัย การบำบัดความบกพร่องของร่างกาย การป้องกัน การแก้ไขและฟื้นฟูความเสื่อมสภาพ ความพิการของร่างกาย การส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผสมผสานความรู้แบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล

30. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
Bachelor of Nursing Science Program

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตมุ่งเน้นผลิตพยาบาลที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการช่วยเหลือบุคคล กลุ่มบุคคล ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาสุขภาพให้ดีที่สุดภายใต้สภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสถานที่ทำงานของผู้ใช้บริการ โดยการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบาดเจ็บ การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้เจ็บป่วย ผู้พิการหรือผู้ที่อยู่ในระยะสุดท้ายของชีวิต การปกป้องสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้บริการ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย

การผลิตพยาบาลให้มีความสามารถเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนจึงมุ่งผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลางภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม

การรับบุคคลเข้าศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีระบบการรับนักเรียนระดับปริญญาตรี ดังนี้

- 1. ระบบโควตา (17 จังหวัด ภาคเหนือ)
รับเฉพาะนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือตอนบน 17 จังหวัด ประมาณเดือนสิงหาคม - กันยายน
- 2. ระบบรับตรง
รับนักเรียนจากทั่วประเทศโดยสมัครตรงกับทางมหาวิทยาลัย ประมาณเดือน สิงหาคม - ตุลาคม
- 3. ระบบคัดเลือกกลาง (Admissions)
รับนักเรียนจากทั่วประเทศโดยผ่านการคัดเลือกกลางของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ประมาณเดือนเมษายน

หมายเหตุ
มหาวิทยาลัยฯจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลัก นักศึกษาต้องผ่านการเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดต้องลงทะเบียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมประมาณ 15 หน่วยกิต หน่วยกิตละ 600 บาท

เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ

คะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ	0 - 35 คะแนน
เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ	15 หน่วยกิต
คะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ	36-50 คะแนน
เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ	6 หน่วยกิต
คะแนน O-Net ภาษาอังกฤษ	51 คะแนนขึ้นไป
ยกเว้นการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ	



ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...สำหรับนักศึกษา อาคาร C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-6103-4 โทรสาร 0-5391-6105 E-mail: admission@mfu.ac.th www.mfu.ac.th

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่บริเวณดอยแม่ ถอนพหลโยธิน (เชียงราย-แม่สาย) หลักกิโลเมตรที่ 845 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 20 กิโลเมตร

หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักจำนวน 28 หลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำทักษะด้านภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในการทำงานที่ต้องการความรู้เชิงธุรกิจและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

Bachelor of Arts Program in Business Chinese

หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ด้านภาษาจีนเป็นหลัก ตลอดจนมีความรู้ด้านบริหารธุรกิจและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม

นักศึกษาที่มีความรู้ภาษาจีนต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนเพิ่มเติมอีก 60 หน่วยกิต โดยเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมหน่วยกิตละ 600 บาท

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย (รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)

Bachelor of Arts Program in Thai Language and Culture

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างถูกต้องรวม ทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม แนวคิด ทักษะคิดและวิถีชีวิตของคนไทย สามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

Bachelor of Arts Program in Teaching Chinese Language

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตครูที่มีความรู้และทักษะการสอนภาษาจีน ทั้งทางด้านทฤษฎี การเขียน การพูด การฟัง และทางด้านวัฒนธรรมจีนเป็นอย่างดี สามารถนำความรู้ทางด้านภาษา และวัฒนธรรมจีนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาจีนในระดับการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณในวิชาชีพครู

5. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Bachelor of Accounting Program

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรอบรู้และทักษะด้านบัญชีที่ทันสมัย โดยเน้นการประยุกต์ความรู้ทางการบัญชี การสอบบัญชี การตรวจสอบภายใน การบัญชีต้นทุนและระบบสารสนเทศทางการบัญชีเมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้ นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานอาชีพบัญชีได้ในระดับสากล

6. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Bachelor of Economics Program

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยและประชาคมโลก โดยเน้นศึกษาความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เศรษฐกิจโลกใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐศาสตร์ธรรมาภิบาล ตลอดจนเสริมความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคเหนือตอนบนและอนุภาคร่วมน้ำโขง โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้สามารถวิเคราะห์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

Bachelor of Business Administration Program in Business Administration

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม โดยเน้นความรู้ในแนวทางของทุกศาสตร์การบริหารธุรกิจ เมื่อสำเร็จหลักสูตรนี้นักศึกษาสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอาชีพได้อย่างกว้างขวาง นอกจากนี้หลักสูตรได้เสริมความรู้การประกอบธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ และการประกอบอาชีพในอนาคต

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

Bachelor of Business Administration Program in Tourism Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำงานและติดต่อสื่อสาร โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry Management

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการวิสาหกิจในบริษัท โรงแรมและอุตสาหกรรมบริการอาหารรวมทั้งได้เรียนรู้หลักการบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกลยุทธ์ การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สำคัญยิ่งนักศึกษา มีความเชี่ยวชาญในความรู้และทักษะในการผลิตการบริการโรงแรมและบริการอาหารและเครื่องดื่ม

10. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

Bachelor of Business Administration Program in Aviation Business Management

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการประกอบการทางด้านอุตสาหกรรมการบิน ควบคู่กับความรู้พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพตรงกับความต้องการด้านกำลังคนของอุตสาหกรรมการบินในปัจจุบัน และรองรับความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและต่างประเทศ

11. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

Bachelor of Science Program in Biological Sciences (Biotechnology)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีชีวภาพศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต เช่น ดีเอ็นเอ เอนไซม์หรือโปรตีนชนิดต่างๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับมนุษย์

12. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (จุลชีววิทยา)

Bachelor of Science Program in Biological Sciences (Applied Microbiology)

กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ศึกษาเกี่ยวกับและผลิตภัณฑ์ของจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในด้านสุขภาพ เช่น อาหาร เอนไซม์ กรดอะมิโน เป็นต้น

13. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร)

Bachelor of Science Program in Biological Sciences (Agricultural Science)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตรศึกษาโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปรับปรุงคุณภาพและปริมาณโดยเน้นพืชในกลุ่มที่มีศักยภาพและพลังงาน

14. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

Bachelor of Science Program in Applied (Natural Products Chemistry)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับสารสำคัญที่ผู้ ต่างๆ โดยบัณฑิตจะได้เรียนรู้วิธีการสกัดสารผลิตภัณฑ์หรือหาว่าสารสำคัญนั้นคือสารประกอบอะไรหรือโทษต่อมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ อย่างไรบ้าง ธรรมชาติที่สกัดและผ่านการวิเคราะห์แล้วนี้จะถูกอื่น ๆ เช่นด้านการแพทย์ ด้านอาหารและยา ด้านสำอาง เป็นต้น

15. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Bachelor of Science Program in Applied (Polymer science and Technology)

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นศึกษาคุณลักษณะคุณสมบัติของพอลิเมอร์ในด้านต่างๆ เช่นความแข็งแรง ความทนต่อความร้อน ความทนต่อแรงกระแทก เป็นต้น บัณฑิตได้เรียนรู้ถึงการนำเอาพอลิเมอร์ไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการแพทย์ ด้านการกีฬา เทคโนโลยีเกี่ยวกับยานอวกาศและนาโนเทคโนโลยี